



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จำนวน ๕ อัตรา นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่เข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๑	นางสาวอารีรัตน์ สุภาพจน์
๒	๐๒๕	นางสาวฐิติยาภรณ์ ดีกรุด
๓	๐๒๔	นางสาวอรพรรณ วาดเวียงไชย
๔	๐๓๗	นางสาวกุสุมา โตทรัพย์
๕	๐๒๓	นายอรรคเดช ไทยแขก
๖	๐๔๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ คำสะอาด
๗	๐๑๓	นายกิตติรัช เทพสุด
๘	๐๒๖	นางสาวชมภูนิช นาคสุข
๙	๐๔๔	นางสาวพิมพ์า สุขเสดาะ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีได้ทราบ

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นอัยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าว กำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น และภายหลังมีตำแหน่งว่างลงระหว่างปีและยังไม่ครบเวลาสิ้นสุดของกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการบรรจุเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายใน วัน เวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตาม วัน เวลาที่กำหนด

๓. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ - ๕ ไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ถนนดอนคาน ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรคมายืนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวชนิษฐา สมหวัง)
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ